

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH  
VÀ SỰ KIẾN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH  
NGÀY 14 THÁNG 3 NĂM 2024**

**1. Đồng Tháp khởi động xây dựng địa phương tiên phong, kiểu mẫu**

Xây dựng Đồng Tháp trở thành tỉnh tiên phong, kiểu mẫu về nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh và thực hiện Đề án Phát triển bền vững một triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 là 02 nhiệm vụ trọng tâm được Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tham mưu.

Chiều ngày 14/3, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tiến độ thực hiện các nội dung trên. Các sở, ngành tỉnh cùng dự để đóng góp ý kiến.

Với lợi thế là tỉnh nông nghiệp, theo ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Đồng Tháp rất có lợi thế để triển khai Đề án Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp, do đó ngành nông nghiệp phải tiên phong, tự tin đăng ký thực hiện; trong thực hiện các chỉ tiêu của Đề án phải có cách làm mới và mang lại hiệu quả.

Để triển khai xây dựng Đề án, các bước đi phải chặt chẽ, tận dụng và phát huy hết các nguồn lực, trí tuệ, sự tham gia của các nhà khoa học; các cơ sở, căn cứ phải được tổng hợp đầy đủ; nghiên cứu thêm mô hình của các nước; làm rõ nội hàm “tiên phong, kiểu mẫu” về nông nghiệp sinh thái để xác định các mô hình, tiêu chí, chỉ tiêu đề ra phải mang tính riêng có; tận dụng ưu thế tự nhiên để phát triển nông nghiệp bền vững. Những yêu cầu của nông thôn hiện đại; tổ chức, tiêu chuẩn của nông dân văn minh phải được cụ thể – Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong yêu cầu. Mời xem chi tiết tại đây.

**2. Tân Hồng: Xây dựng chính quyền “Kỷ cương, trách nhiệm” phục vụ nhân dân**

Tiếp tục kiểm tra việc xây dựng, cụ thể hoá thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 tại các địa phương, chiều ngày 14/3, đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Tân Hồng.

Năm 2024, huyện Tân Hồng đề ra 16 chỉ tiêu chủ yếu trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Huyện xác định thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục thực hiện tốt công tác kêu gọi đầu tư các dự án trên địa bàn; tập trung lãnh đạo thực hiện tốt Chương trình xây dựng mỗi xã một sản phẩm, phát triển hợp tác xã; thực hiện tốt các nội dung về cải cách hành chính, tập trung xây dựng chính quyền “kỷ cương, trách nhiệm” phục vụ nhân dân v.v..

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong năm 2024, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn đề nghị, Ủy ban nhân dân huyện Tân Hồng khắc phục những hạn chế trong năm 2023; thực hiện tốt các cam kết hành động với Ủy ban nhân dân tỉnh; giải ngân vốn đầu tư

công đạt 100%; có lộ trình xây dựng, nâng chất các tiêu chí nông thôn mới hướng đến hoàn thành huyện nông thôn mới. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

### **3. Lãnh đạo tỉnh đối thoại công dân trên địa bàn huyện Lai Vung**

Chiều ngày 14/3, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Trí Quang đối thoại với 04 hộ dân trên địa bàn huyện Lai Vung có khiếu nại liên quan đến các quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính.

Các hộ dân đối thoại gồm có: Bà Mai Kim Chi (ủy quyền cho ông Phan Phong Oai), ông Hà Duy Khánh, ông Hà Duy Thuần, ông Phan Văn Tạo. Đây là những trường hợp lấn chiếm đất công được Ủy ban nhân dân xã Long Hậu ra Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 về việc thành lập Đoàn vận động, tháo dỡ diện tích xây dựng nhà tạm, mái che, hàng rào; đồng thời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung đã ban hành quyết định giải quyết khiếu nại của các hộ dân theo hướng buộc khắc phục hậu quả.

Tại buổi đối thoại, ông Phan Văn Tạo xin rút đơn khiếu nại. Đối thoại với 03 hộ dân còn lại, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Trí Quang giải thích cho người dân nắm các quy định của pháp luật và cho biết, khiếu nại của các hộ dân là không có cơ sở xem xét; Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ ban hành quyết định theo hướng giữ nguyên các quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

### **4. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh hỗ trợ xây “Nhà đại đoàn kết”**

Sáng ngày 14/3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức tiếp nhận kinh phí 500 triệu đồng từ Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp để hỗ trợ xây dựng “Nhà đại đoàn kết” cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, bà Đoàn Thị Nghiệp - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cảm ơn Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và cho biết sẽ sử dụng kinh phí đúng quy định.

Hòa thượng Thích Chơn Minh – Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh chia sẻ, việc đồng hành, hỗ trợ cho đồng bào khó khăn là một trong những hoạt động được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh quan tâm, chú trọng thực hiện; trong thời gian tới, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh sẽ tiếp tục cùng địa phương chăm lo đời sống người dân, hỗ trợ hộ nghèo, hộ khó khăn có điều kiện phát triển kinh tế. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

### **5. Thực hiện các giải pháp hỗ trợ nông dân, phát triển nông nghiệp, nông thôn**

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tập trung thực hiện nhiệm vụ, các giải pháp hỗ trợ nông dân, phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn bền vững.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai có hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; trong đó, trọng tâm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản; đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh trong nông nghiệp và nông thôn theo chuỗi giá trị và thúc đẩy hợp tác, liên kết chặt chẽ giữa các địa phương; đẩy mạnh

chuyên tư duy từ “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp”. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

#### **6. Tăng cường quản lý an toàn thực phẩm trong nuôi trồng thủy sản**

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai có hiệu quả chỉ đạo tại Công văn số 1112/UBND-KT ngày 03/10/2022 về việc tăng cường công tác quản lý, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thủy sản phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

Đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu triển khai, thực hiện nghiêm công tác thẩm định, đánh giá, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định tại Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT và Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; phổ biến, hướng dẫn về thực hành sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn và ký bản cam kết theo Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT cho các cơ sở nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh theo phân cấp và thành lập đoàn kiểm tra, xử lý nghiêm việc chấp hành các nội dung đã cam kết. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH  
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NGÀY**

---

**Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung  
LÊ THỊ NHƯ Ý**

**Biên tập  
NGUYỄN VIỆT TIẾN**

**Trình bày  
VÕ THANH TOÀN**

**CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP**

Trụ sở: Số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh

Website: [www.dongthap.gov.vn](http://www.dongthap.gov.vn)

Email: [banbientap@dongthap.gov.vn](mailto:banbientap@dongthap.gov.vn)

Điện thoại: 02773.853949